



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
16 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 15 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 21,882 ราย ติดเชื้อสะสม 907,000 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 209 ราย เสียชีวิตสะสม 7,552 ราย ยังรักษาอยู่ 210,943 ราย ในจำนวนนี้อาการหนักกว่า 5,600 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 1,172 คน ฉีดวัคซีนรวม 23.5 ล้านโดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 207,944,189 ราย เสียชีวิต 4,374,054 ราย รักษาหาย 186,400,837 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แลมบ์ดารายแรก สหรัฐฯ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อย้ำเข้มมาตรการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ เพราะเป็นตัวช่วยในการป้องกันที่ดีที่สุด เมียนมา รัฐบาลทหารเผยไม่มีแผนฉีดวัคซีนโควิดให้กลุ่มโรฮิงญาในรัฐยะไข่

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. มาตรการล็อกดาวน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์ ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, thejournalistclub, matichonweekly, ch7, thebangkokinsight)

-จับตา 16 ส.ค. ศบค. เตรียมพิจารณาคลายล็อก 4 ธุรกิจในห้าง ธนาคาร และสถาบันการเงิน, ธุรกิจสื่อสารและไอที, ร้านเบ็ดเตล็ด และร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น รวมทั้ง ธุรกิจส่งออกขนาดใหญ่ 4 ประเภท ได้แก่ อาหาร ยานยนต์ เครื่องมือแพทย์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณายกมาตรการยกระดับการควบคุมในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เดิมระบุว่าจะถึงวันที่ 18 ส.ค. อาจจะต้องขยายไปให้ถึงวันที่ 31 ส.ค. เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับสูง

#### 2. ค้าน พ.ร.ก.นิรโทษฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ และ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ ม.รังสิต ออกโรงค้านออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรม บุคลากรทางการแพทย์บริหารจัดการวัคซีนพลาดพร้อมเสนอจำกัดส่งออกวัคซีนแอสตราเซนเนกาเพื่อใช้ในประเทศก่อน

#### 3.การจัดหาชุดตรวจ ATK

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สยามรัฐ, เดลินิวส์, isaranews, newtv, js100, thebangkokinsight, thejournalistclub)

-นางศิริรัช ชีวันพิศาลนุกูล รองผอ.อภ. กล่าวว่า การจัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุดตามโครงการพิเศษของ สปสช. อย่างเร่งด่วน ยืนยัน อภ. ได้ดำเนินการจัดซื้อตามเนื้อหาหลักของ TOR ที่ สปสช.กำหนดมา ซึ่ง TOR ล่าสุดไม่ได้มีการระบุว่าต้องเป็นมาตรฐาน WHO โดย อภ. ได้มีการประสานงานกับ สปสช. และรพ.ราชวิถี เพื่อปรับในรายละเอียดบางส่วนของ TOR บางประการ เช่น การกำหนดเวลาส่งมอบที่กระชั้นชิด จากเดิมวันส่งมอบ 10 สิงหาคม ปรับเป็นส่งมอบภายใน 14 วัน หลังจากวันลงนามในสัญญา เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, newtv, topnews, pptvhd36, nationtv)

-นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ลิซล ประธานที่ปรึกษาชมรมแพทย์ชนบท เดินทางไปยัง สภ.ลิซล เพื่อแจ้งความดำเนินคดีพร้อมเปิดเผยว่า คลิปเสียงที่มีการแชร์ผ่านโซเชียล เป็นคลิปเสียงของตัวเองจริง และ ระบุถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ว่า ในวันที่ 3 ส.ค. 64 ซึ่งเป็นวันเตรียมการและปฐมนิเทศทีมแพทย์ชนบทและรพ.ต่างจังหวัดกว่า 40 ทีมที่มากกรุงเทพฯ ที่ประชุมมีความกังวลถึงความเพียงพอของชุดตรวจ ATK ที่จะใช้ในการปฏิบัติการ จึงได้โทรหา นพ.วิฑูรย์ ด้านวิบูลย์ ผอ.อภ. แต่ นพ.วิฑูรย์ไม่ได้รับสาย และได้โทรกลับมา ซึ่งเนื้อที่คุยเป็นการทวงถามความคืบหน้าการจัดซื้อ ATK แต่ที่ติดใจคือมีการอัดคลิปเสียงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ และส่งต่อให้กับสื่อ เพื่อเผยแพร่ในลักษณะบิดเบือนสร้างความเสียหาย ส่วนตัวมองว่า การกระทำดังกล่าว ไม่เหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เพจ "ชมรมแพทย์ชนบท" โพสต์ราคาชุดตรวจ ATK ยี่ห้อ เลอปู่ ที่ อภ. ยืนยันว่าจะจัดซื้อ 8.5 ล้านชิ้น ให้กับ สปสช. นำไปแจกให้ประชาชนตรวจหาเชื้อโควิดด้วยตัวเอง ว่า ราคาขายในต่างประเทศ ไม่เกิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่เกิน 35 บาท ขณะที่ขณะการประมูลในไทย ราคา 70 บาท ถ้า อภ. มั่นใจใน LEPU ไปซื้อแบบเฉพาะเจาะจงจาก Alibaba ไม่ดีกว่าหรือ ประหยัดงบประมาณได้มากกว่าอีกเท่าตัว สรุปว่าเราได้ของถูกราคาแพง ไม่ใช่ได้ของดีราคาถูก

#### 4. อภิปรายไม่ไว้วางใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 16 ส.ค. นี้ ในส่วนของนายอนุทิน ในฐานะ รมว.สธ. จะมีเรื่องวัคซีนที่ฉีดแล้วมีปัญหา บุคลากรด้านหน้า และประชาชนที่ฉีดเสียชีวิตนับไม่ถ้วน แต่วันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา สธ. ก็ยังสั่งซื้อซิโนแวคจากจีนอีก 10.9 ล้านโดส มูลค่า 1,600 ล้านบาท ทั้งที่อนุกรรมการกลั่นกรองบอกแล้วว่า เชื้อโควิดกลายเป็นเดลตาแล้ว ก็ไม่สนใจ ยังจะซื้ออีก ยังมีเรื่องชุดตรวจ ATK จากจีนอีก ทำไม่ของฝรั่ง ยุโรป ดีๆ ไม่เอามาบ้าง

#### 5. วัคซีนไฟเซอร์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, mcof, TNN, thebangkokinsight, thejournalistclub)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า หลังจาก สธ. การจัดสรรวัคซีน Pfizer ล็อต 1.5 ล้านโดสที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุน ไปยังพื้นที่ต่างๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย กลับพบว่า จ.สุรินทร์ มีการจัดสรรวัคซีนให้นอกกลุ่มเป้าหมาย ว่า ยืนยันกรมควบคุมโรคจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ตามจำนวนที่มีการสำรวจ และให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่เคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ เมื่อมีข้อร้องเรียนว่าพบการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มนอกเป้าหมายที่ไม่ได้กำหนดไว้ ขอให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และขอให้รวบรวมข้อมูลส่งเรื่องเข้ามาที่ สธ. พิจารณาต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาไท, คมชัดลึก, tnn, thejournalistclub, ch7, thebangkokinsight)

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ย้ำกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยเร็วที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐฯ ขณะนี้จัดสรรไปพื้นที่ต่าง ๆ ตามแผน พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าในพื้นที่ใดที่แจ้งความประสงค์แต่ยังไม่ได้รับวัคซีน ขอให้แจ้งเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์ ผ่านหน่วยงานของท่านมายัง สธ. ขอให้มั่นใจว่า วัคซีนจะไม่สูญหายและไม่มีการนอกเหนือที่กำหนด ซึ่งหลายจังหวัดเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับกลุ่มเสี่ยงแล้ว

#### 6. รพ.สนามธรรมศาสตร์ยังไม่ได้รับวัคซีนแอสตรา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, thebangkokinsight

-รศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ผอ.รพ.สนามธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ รพ. ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซนเนกา ในล็อตที่ควรจะมีถึงเมื่อวันที่ 14 ส.ค. และเกรงว่าอาจทำให้การฉีดวัคซีนต้องหยุดชะงัก ล่าสุด ได้ไปขอยืมวัคซีนแอสตราฯ มาจาก รพ.วชิรพยาบาล จำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปก่อน ซึ่งจะเพียงพอต่อไปได้ถึงวันที่ 17 ส.ค. นี้ เท่านั้น หากวัคซีนยังคงมาล่าช้า อาจต้องพิจารณาเลื่อนการนัดหมายรับวัคซีนออกไปก่อน และหากได้รับการจัดสรรวัคซีนมาก็ต้องคืนวัคซีนที่ยืมมา ด้วยเช่นกัน

#### 7. ตรวจคัดกรองโควิดฟรี

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, มติชน, ประชาชาติ, TNN, mcof, infoquest, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ กรมควบคุมโรคได้สนับสนุนทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ 13 แห่ง คือ สคร.ที่ 1 - 12 และ สปคม. เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และขณะนี้ ได้ร่วมกับกลุ่ม ปตท. และ รพ.ปิยะเวท ในโครงการ ลมหายใจเดียวกัน จัดบริการตรวจคัดกรองและรักษาครบวงจรเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว ไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่อาคาร EnCo Terminal โดยรถตรวจชีวนิรภัยพระราชทาน 5 คัน ตรวจหาเชื้อด้วยชุดทดสอบเอทีเค ATK และตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR เริ่มดำเนินการเมื่อ 9 ส.ค. 64 โดยต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ผ่านระบบแอปพลิเคชัน QueQ เท่านั้น วันละ 1,500-2,000 คน เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ 08.00-14.00 น. ไม่มีการ Walk-in

#### 8. ขอวัคซีนเร่งด่วนให้ จ.ลพบุรี

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ

-นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าลพบุรี กล่าวในที่ประชุม คกก.โรคติดต่อจ.ลพบุรี ว่าเข้าใจความรู้สึกของคนลพบุรี แม้นจะทำหนังสือไปถึง 6 ฉบับ แต่ก็ไม่สามารถจะจัดหาวัคซีนมาให้ได้ ล่าสุดได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมโรคอีกครั้งเมื่อ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งขอเชิญชวนช่วยกันแชร์ข้อความในกลุ่มไลน์และเชฟบุ๊ก เชิญชวนร่วมส่งแรงใจให้ผู้ว่าลพบุรี ในการส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจเพื่อขอวัคซีนเป็นกรณีเร่งด่วน

#### 9. ดราม่าหมอว่าประชาชนที่ไม่มีฉีดวัคซีนเป็นภาระของรัฐ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ 77kaoded

-มีหมอหญิงรายหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ เกิดอารมณ์เหวี่ยงใส่สื่อ กล่าวหานักข่าวกระทำความผิดการทำงาน ทำให้เสียภาพลักษณ์จังหวัด ด้วยการนำเสนอข่าว “ชาวเพชรบูรณ์กว่าครึ่งหมื่นแห่ฉีดวัคซีนแน่น-เบียดเสียด” กระทั่งกลายเป็นประเด็นเรียกมีคนมา

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

แสดงความเห็นตอบโต้กันแบบทวิรัสลง จนกลายเป็นดราม่า โดยเฉพาะชาวเน็ตต่างพากันวิจารณ์ถึงพฤติกรรมของหมอหญิงรายนี้ที่โพสต์โดยใช้ถ้อยคำเชิงดูถูกดูแคลนกล่าวหาประชาชนที่ไม่ยอมไปฉีดวัคซีนว่าเป็นภาระต่อรัฐ

**10. ติดโควิดจากควีนบุนทรี**

สื่อที่นำเสนอ : Line

-มีผู้แชร์เคสผู้ป่วยโควิด 19 จากควีนบุนทรี เพิ่งเสียชีวิต อายุ 87 ปี อยู่บ้าน ไม่ได้ออกจากรั้วบ้านหลายเดือนแล้ว ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน แต่ลูกสาวที่อยู่บ้านเดียวกันฉีดวัคซีนแล้ว เพื่อนข้างบ้านทำงานโรงงาน มักออกมาสูบบุหรี่นอกบ้าน ควีนบุนทรีลอมมาที่บริเวณที่ผู้ป่วยนั่ง ซึ่งเพื่อนข้างบ้านติดเชื้อโควิด ลูกสาวจึงพาผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อ ผลคือติดเชื้อ เข้าแอดมิทที่ รพ.ม.บูรพา หลังจากนั้น 2 วัน อาการแย่มากไม่รู้สีกตัว ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ อยู่ ICU ห้องความดันลบ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงขอเตือนเชื้อโควิด 19 ที่ติดอยู่กับควีนบุนทรี สามารถฟุ้งกระจายไปกักบลมได้ไกลกว่าน้ำลาย

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจ “มูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่” โพสต์ภาพ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระบุ ถ้าคนสูบบุหรี่ป่วยและไอขณะสูบบุหรี่ ก็มีโอกาสปาร์กเชื้อโควิด 19 ได้ เพราะไวรัสที่แฝงมากับละอองเสมหะแทรกอยู่ในควีนบุนทรี

**11. หมอนวดโพสต์ได้ฉีดไฟเซอร์เข็ม 3**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, twitter

-ร้านนวดแห่งหนึ่งใน จ.พิจิตร ทวิตข้อความว่า หมอนวดได้ฉีดไฟเซอร์เข็ม 3 แล้ว ไวใจและเรียกใช้บริการหมอนวดได้ พร้อมโชว์เอกสารการฉีดวัคซีน โดย 2 เข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนแวค ส่วนเข็ม 3 เป็นวัคซีนไฟเซอร์ พร้อมอ้างถึงสถานที่ไปฉีดเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม เนื่องจากตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เช่นเดียวกับประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก

**12. ชายชุดตรวจน้ำลายราคาถูกลง**

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เฟซบุ๊ก “โรงงานนำเข้า-ขายส่งราคาถูกลง” โพสต์ขายชุดตรวจน้ำลาย ชุดละ 250 บาท มีคนสนใจจำนวนมาก

**13. ผู้ป่วยโควิดหายกลับบ้านทั้งขยะไว้ที่ รพ.สนาม**

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจ “เรื่องเล่าเช้านี้” เผย มีผู้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ รพ.สนาม จ.นราธิวาส หลังผู้ป่วยโควิดรักษาตัวหายแล้วกลับบ้าน แต่กลับทิ้งขยะเอาไว้จำนวนมาก ระบุ ขอให้เห็นใจ จนท. ด้วย ต้องดูแลผู้ป่วยแล้วต้องมาเหนื่อยกับสิ่งที่ผู้ป่วยทิ้งไว้อีก

**14. แอบพาคนรู้จักเข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook, facebook

-เพจเฟซบุ๊ก คนคอนจะไม่ทน โพสต์แฉเรื่องราวของหมอโรงพยาบาลประจำอำเภอแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช แอบพาที่ผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรด้านหน้า มาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตัดหน้าบุคลากรทางการแพทย์ ด้านโซเชียลร้องให้มีการสอบสวนทางวินัย

**มาตรการอื่นๆ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, thebangkokinsight

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อม ผวจ.ระยอง ตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปอาหาร อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อดูมาตรการป้องกันโควิด พบว่าเป็นมาตรการที่ถูกต้องตามระบบสาธารณสุข ทั้งระบบการจัดการคนงานและสถานที่ และทำได้เหนือกว่ามาตรฐานในบางจุด โดยเฉพาะการทำ Bubble and Seal ที่ทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, js100, thaipbs, thailandplus, moneyandbangking)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. มีระบบการติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคาดการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และปรับยุทธศาสตร์เพื่อลดป่วย ลดเสียชีวิต ให้ทุกจังหวัดเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก นำเข้าระบบรักษา ได้รับความเร็ว เตรียมทรัพยากรทุกอย่างสนับสนุนการทำงาน เร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ทั่วประเทศอย่างน้อย 1.9 แสนคนต่อวัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcof

-ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. สั่งการให้มีการจัดตั้ง “ภาคีความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทย-จีน ซึ่งจะมีคณะแพทย์แผนไทย-จีนในสถาบันอุดมศึกษา อว. รวมถึง กรมการแพทย์แผนไทยฯ คาดดำเนินการจัดตั้งได้ภายใน 10 วัน โดยภาคีชุดนี้จะเร่งดำเนินการคือการวางแผนผลิตยาสมุนไพรไทย-จีน ที่มีทั้งประเภทป้องกัน รักษา และฟื้นฟู เพื่อบรรจุลงในกล่อง อว.พารอด ส่งไปถึงผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวหรือผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านหรือในชุมชน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, isaranews)

-ผู้ว่าฯ กทม. เร่งฉีดวัคซีนกลุ่ม ‘608’ ลดเสี่ยงติดเชื้อและอาการรุนแรง เผยขณะนี้ผู้สูงอายุใน กทม. ได้รับวัคซีนแล้วเป็นจำนวนมาก เน้นย้ำให้ทุกคนแม้จะได้รับบริการวัคซีนแล้ว ให้ปฏิบัติตามมาตรการสำคัญ 3 อย่าง 1. สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกสู่ที่สาธารณะ 2. ล้างมือบ่อย ๆ และ 3. เว้นระยะห่าง

| ประเด็นข่าว   | หมายเหตุ |
|---|----------|
| <p>-อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผย ผู้ต้องขังติดเชื้อใหม่ 245 ราย รักษาหายอีก 77 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ยืนยันผู้พ้นโทษจะได้รับการกักตัว-ตรวจเชื้อ ก่อนปล่อยตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัด</p> <p>-โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ทำคลอดหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยการผ่าตัดคลอด สร้างคุณแม่คนใหม่ในวันแม่แห่งชาติ</p> <p>-สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกรณีคนไทยกับตัวเลข/สถิติเกี่ยวกับโควิด 19 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลสื่อสารข้อมูลโควิด 19 ตามความเป็นจริง</p> <p>-รพ.บางสะพาน รับมอบตู้สำหรับแช่วัคซีนโควิด 19 ความดันลบ เพื่อการเก็บรักษาวัคซีนให้มีคุณภาพ</p>      |          |
| <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>   |          |
| <p><b>วัคซีนใจชุมชน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ชวนคนไทย เสริมสร้างพลังใจ เต็ม "วัคซีนใจชุมชน" ด้วยหลัก 4 สร้าง 1. สร้างความรู้สึกปลอดภัยในชุมชน (Safety) 2. สร้างความรู้สึกสงบในชุมชน (Calm) 3. สร้างความหวังในชุมชน (Hope) 4. สร้างความเข้าใจและการให้โอกาสคนในชุมชน (Care) พร้อมเดินทางฝ่าวิกฤติโควิดไปด้วยกัน หากต้องการข้อมูลเรื่อง "วัคซีนใจชุมชน" สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต <a href="http://www.dmh.go.th">www.dmh.go.th</a> และโทรฯ ปรีกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ทางเบอร์สายด่วนสุขภาพจิต 1323</p> | -        |